
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

สมัยวสิามญั  คร้ังที ่ 1/2564   

วันศกุรที ่  2  กรกฎาคม  ๒๕64 

เวลา  09.3๐  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

....................................................................................... 

ผูมาประชมุ 

ลาํดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  

๒. นายสุชน  วาหะรักษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสุชน  วาหะรักษ  

๓. นายประยูร เริงสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประยูร เริงสมุทร  

๔. นายจรูญ  อุหลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายจรูญ  อุหลัง  

๕. นางสาวเมษา  กุลบัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวเมษา  กุลบัส  

๖. นางสาวฐปตา  ติระนนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวฐปตา  ติระนนท  

๗. นายสําเริง  ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสําเริง  ราเขต  

๘. นายประมาณ  ศรีเหมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประมาณ  ศรีเหมาะ  

๙. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายศภุวัฒน  วาหะรักษ  

10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายปฏิพัทธ  มาตรักษา  

11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางอรัญญา  เก็บทรัพย  

12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวจรินณา  วิชาคุณ  

13. นายถาวร   ขุนทอง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายถาวร   ขุนทอง  
 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายพีรยุทธ  มาตรักษา นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว นายพีรยุทธ  มาตรักษา  

๒. นายจํารัส  หยั่งทะเล รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว นายจํารัส  หยั่งทะเล  

๓. นางสาวพชัรนิทร  สุภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว นางสาวพชัรนิทร  สุภาพ  

๔. นางวรฉัตร  คงเก้ือ เลขานุการนายกเทศมนตร ี นางวรฉัตร  คงเก้ือ  

5. นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ  

6. นางสาวสมัย  ระบําเพลิง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นางสาวสมัย  ระบําเพลิง  

7. นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย  

8. นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล  

9. นายปรัญชัย  ชูรักษ นายชางโยธาปฏิบัติงาน นายปรัญชัย  ชูรักษ  

 
 



การประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

 สมยัวสิามญั  คร้ังที่  1/2564   

วันศกุรที ่  2  กรกฎาคม  ๒๕64 

****************************** 

ผูมาประชุม 

1. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร   ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
2. นายสุชน  วาหะรักษ    รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
3. นายประยูร  เริงสมุทร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
4. นายจรูญ  อุหลัง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   
5. นางสาวเมษา  กุลบัส    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
6. นางสาวฐปตา  ติระนนท   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
7. นายสําเริง  ราเขต    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
8. นายประมาณ  ศรีเหมาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
9. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
13. นายถาวร  ขุนทอง    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

ผูมารวมประชุม 

1.   นายพีรยุทธ  มาตรักษา   นายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

2.   นายจํารัส  หยั่งทะเล    รองนายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

3.   นางสาวพัชรินทร  สุภาพ   รองนายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

4.   นางวรฉัตร  คงเก้ือ    เลขานุการนายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

5.   นางสาวสมัย  ระบําเพลิง   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

6.   นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

7.   นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

8.   นายปรัญชัย  ชูรักษ    นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
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-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นายถาวร  ขุนทอง  เมื่อที่ประชุมพรอม  นายถาวร  ขุนทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

ทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเขาประจําที่ประชุม 

     ประกาศอําเภอเกาะยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัย

วิสามัญ  ครั้งท่ี  1  ประจําป  พ.ศ. 2564 

ดวยประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดยื่นคํารองขอเปดประชุมสภาเทศบาล

ตําบลเกาะยาว  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547  ในระหวางวันที่  1 - 15  

กรกฎาคม  2564 

นายอําเภอเกาะยาวในฐานะผูชวยผูวาราชการจังหวัดพังงา  ควบคุมดูแลเทศบาล

ตําบล  ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย  และโดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัด

พังงา  ที่ 4090/2562  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2562  พิจารณาแลวเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนแหงเทศบาล  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี   1  

ประจําป  2564  ในระหวางวันที่  1 - 15  กรกฎาคม  2564  ประกาศ   ณ  วันที่  25  

มิถุนายน  2564  นายพงศศกัดิ์  กีรติกรพิสุทธิ์  นายอําเภอเกาะยาว 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนง  12  คน  มาประชุม 12 คน  ครบองค

ประชุมแลว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวคะ 

ประธานสภาฯ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

1.1 ขอเชิญเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนตอแผนแมบทและพ้ืนที่

เปาหมายการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา  (เพ่ิมเตมิ) 

 ตามหนังสือที่อางถึง  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา  ไดดําเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา  ระยะที่  2  ตามนโยบายกรมโยธาธิการ

และผังเมืองที่ใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมโดย 

 

 

 

/.......ใชการจัด 
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ใชการจัดรูปที่ดิน  ซึ่งไดกําหนดการประชุมฯ  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2564  แลวนั้น  สํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา  จึงขอเชิญเขาประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนตอแผนแมบท

และพื้นที่เปาหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดพังงา  (เพ่ิมเติม)  บริเวณชุมชนเกาะยาว

นอย  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2564  เวลา  13.30 น.–16.00 น.  

ณ  หองประชุมชั้น 2  สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะยาว  ตําบลเกาะยาวนอย  จังหวัดพังงา   

     ก็ขอเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาวทุกทานเขารวม

ประชุมพรอมกัน  ในวนัที่  7  กรกฎาคม  2564  เวลา  13.30 น.–16.00 น.   

ที่ประชุม                    รับทราบ 

1.2 ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 ดวยนายพงศศักดิ์   กีรติกรพิสุทธ  นายอําเภอเกาะยาว  มีโครงการตรวจเยี่ยม

และมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นท่ี  ในระหวางวันที่  

1 – 15  กรกฎาคม  2564  ณ  ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น  เพื่อใหการ

ดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่

อําเภอเกาะยาว  เชิญผูบริหาร  สมาชิกสภา  ขาราชการ  พนักงาน  เขารวมประชุม  ในวันที่  7  

กรกฎาคม  2564  เวลา  10.00  น.  โดยเตรียมขอมูลแผนงาน/โครงการปงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  เสนอตอที่ประชุมตามวันและเวลาดังกลาว 

นายถาวร  ชุนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน      ผมนายถาวร   

นักวเิคราะหฯ    ขุนทอง  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว 

แจงมานั้น  เนื่องจากทองถ่ินอําเภอเกาะยาวเพ่ิงแจงมาวานายอําเภอเกาะยาวอาจจะติดภารกิจในวัน

ดังกลาว  จึงขอเลื่อนออกไปกอน  และจะแจงใหทราบอีกครั้งในวันประชุมหัวหนาสวนราชการใน

วันที่  6  กรกฎาคม  2564   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอใหที่ประชุมตรวจสอบดู  หากมีขอความใดผิดพลาดหรือตกไปขอใหยกมือขอ

ประธานสภาฯ แกไขได    

ที่ประชุม   ไมมีผูใดขอแกไข 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  หากไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   ทานผูใดเห็นวารายงานการประชุมครั้งที่ผานมามีความถูกตองและรบัรองขอใหยก

มือ 

 

/.......ที่ประชุม 
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ที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว   

ประธานฯ   ทานผูใดมีเรื่องจะติดตามผลการประชุมครั้งที่แลวบาง 

ที่ประชุม   ไมมีเรื่องท่ีจะติดตาม 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  4.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

ประธานสภาฯ 2564  (ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน)   

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจง 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

(ติดตั้งและปรับปรุงเครือขายอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน)    

หลักการและเหตุผล เนื่องจากสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดมีการ

ติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในสํานักงานเทศบาล  ซึ่งเปนระบบรุนเกาที่ไดใชงานมาแลวไม

ต่ํากวา  15  ป  ทําใหอุปกรณบางชนิดไมสามารถที่จะรับสัญญาณในเครือขายระบบใหมได  หรือมี

ความลาชาในการบันทึกขอมูลผานระบบตาง ๆ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  และ

ในปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม

ในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการแกไขโดยการติดตั้งและปรับปรุง

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในเทศบาลตําบลเกาะยาวใหมเพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แต

เนื่องจากไมไดจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไว  ดังนั้นจึงจําเปนที่

จะตองขออนุมัติสภาเทศบาลเพ่ือโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  การ

โอนการตั้งจายรายการใหม  โดยมีรายการโอนเพ่ิมและโอนลด  ดังนี ้

    โอนเพิ่ม 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตภายในสํานักงานเทศบาลตําบลเกาะยาว  ราคา  68,000.00 บาท  (หกหมื่นแปดพัน

บาทถวน)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด  9 U  จํานวน  1  ชุด 

2. พัดลมระบายอากาศขนาด  1 x 4  นิ้ว  จํานวน  1  ชุด 

3. รางปลั๊กไฟขนาด  6  Outlet  จํานวน  1  ชุด 

4. ถาดรองอุปกรณ  จํานวน  1  ถาด 

/.......5.  แผงจัดสาย   
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5. แผงจัดสาย  จํานวน  1  ชุด 

6. เครื่องสํารองไฟ  ขนาด  1000  VA  จํานวน  1  เครื่อง 

7. อุปกรณ  Gigabit  Smart  POE  Switch,16 Port  จํานวน  1  เครื่อง 

8. อุปกรณ  Acess Point  Wi – Fi 6 (802.11 ax)  indoor  wireless  

access point RG – AP 820 – L (V2)  จํานวน  4  เครื่อง 

9. ติดตั้งเดินสาย  Lan  CAT5e  ชนิด  Indoor  สําหรับเชื่อมสัญญาณให

อุปกรณ  Access  point  จํานวน  4  จุด 

10. อุปกรณ  Gigabit  Smart  POE  Switch,16 Port  จํานวน  1  เครื่อง 

11. คาออกแบบและเซ็ตอัพระบบ  จํานวน  1  ระบบ 

รวมโอนเพิ่ม  จํานวน  68,000.00 บาท  (หกหมื่นแปดพันบาทถวน) 

    โอนลด 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน

คาจางประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินเดือนพนักงาน  จํานวน  

68,000.00 บาท  (หกหมื่นแปดพันบาทถวน) 

รวมโอนลด  จํานวน  68,000.00 บาท  (หกหมื่นแปดพันบาทถวน) 

ระเบียบกฎหมายและหนังสอืสั่งการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ในสวนที่เกี่ยวของ  ขอ  27  

การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็น

ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมบาง  หรือจะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

นายสําเริง  ราเขต  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายสําเริง  ราเขต 

สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เมื่อประชุมคราวที่แลวที่บอกวาจะใหเจาหนาที่ของบริษัท  ทีโอที 

จํากัด  (มหาชน)  มาอธิบายเก่ียวกับรายละเอียดใหฟง  ตอนนี้ไปถึงไหนแลวครับ 

นางสาวจรินณา  วชิาคุณ กราบเรียนประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาวจรินณา    สมาชิก

สภาฯ วิชาคุณ   สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  2   ขอชี้แจงนะคะ  ดิฉันไดโทรติดตอสอบถามไปยังบริษัท  ที 

โอที จํากัด  (มหาชน)  และเทศบาลอื่น ๆ เขาก็บอกวาก็ใชแบบเดียวกับเทศบาลตําบลเกาะยาว  ซึ่ง

ราคาก็อยูในราคามาตรฐานแลวคะ        

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง  ขอเชิญคะ 

ประธานสภาฯ 

 

 

   /.......ที่ประชุม 
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ที่ประชุม                            ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม    ทานผูใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณราย 

ประธานสภาฯ จายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายใน

สํานักงาน)  ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม    ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  (ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน) 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  4.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

ประธานสภาฯ 2564  (เครื่องกรองน้ํา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจง 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

(เครื่องกรองน้ํา)    

หลักการและเหตุผล ตามที่เทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดมีการกอสรางสนาม

ฟุตซอล  การจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  และไดปรับปรุงอาคารสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  

พรอมทั้งเปดใชงานไปแลวนั้น  ในปจจุบันไดมีเยาวชนไดมาเลนกีฬาฟุตบอล  ประชาชนไดออกกําลัง

กายเปนจํานวนมาก  และไดมีสวนราชการตาง ๆ มาขอใชอาคารสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  จึงมีความ

ตองการที่จะจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  เพ่ือใหบริการแกเยาวชนที่มาเลนกีฬาฟุตบอล  ประชาชนผูที่

ไดมาออกกําลังกาย  แตไมไดจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ไว  

ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

เพ่ือตั้งรายการใหม  โดยรายการโอนเพ่ิมและโอนลด  ดังนี้ 

1.1  โอนเพิ่ม 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว  รายการเครื่องกรองน้ํา  จํานวน  5,700.00  
บาท  (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

โดยตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีราคาตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ   

รวมโอนเพิ่ม  จํานวน  5,700.00  บาท  (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

1.2  โอนลด 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  คาจาง

ประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินประจําตําแหนง จํานวน  

5,700.00  บาท  (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  

รวมโอนลด  จํานวน  จํานวน  5,700.00  บาท  (หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
 

/.......ระเบียบ 
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     ระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563  ในสวนท่ีเกี่ยวของ  ขอ 27 การ

โอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็น

ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมบาง  หรือจะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายศุภวัฒน  วาหะรักษ   

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาล  เขต  2  ผมอยากจะถามวาเครื่องกรองน้ํา  ราคา  5,700 บาท  ใชแคชั่วคราวหรือ

วาใชตลอดไปครับ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ

นายกเทศมนตรี มาตรักษา    นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว   ในสวนนี้วันนั้นก็ไดคุยกับทางสมาชิกสภาเทศบาลครั้ง 

 หนึ่งแลว  คือเราจะดําเนินการสูบน้ําจากประปา  ซึ่งประปาเทศบาลตําบลเกาะยาวก็ไดมีการตรวจ

คุณภาพน้ําจากทางสาธารณสุขเรียบรอยแลว  ซึ่งวันกอนก็ไดคุยกับคุณถาวร  ขุนทอง  วาเราจะใช

น้ําโดยใหวาลวน้ํามาตั้งอยูขางนอก  แลวจะใชถังกรองน้ําไวขางใน  จะมีที่กรองน้ําจํานวน  3  ลูก  

และเราก็สามารถเปดน้ําใชดื่มได 

นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  คอืผมอยากเห็นภาพวามันเปนเครื่องกรองน้ําแบบของโรงเรียนหรือแบบเดียวกับ   

สมาชิกสภาฯ    ของเทศบาลตําบลเกาะยาวที่ใชอยูในปจจุบัน 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ไมเหมือนกันครับ  เพราะวาตัวนี้ไมมีถังคือจะเปดน้ําจากประปามาแลวเขาเครื่อง

นายกเทศมนตรี กรองแลวเปดใชน้ําเลย  ไมมีถังเก็บน้ํา  ถามีถังเก็บน้ํามันจะลําบากในกรณกีารใชมันจะลงถังกอนคือ 

 มาจากประปาเขาถังกรองออกจากถังกรองแลวจึงจะดื่มได  แตนอกอาคารจะมีแตแกวน้ําอยางเดียว  

คือจะไมมีถังผมมองวาเครื่องกรองอยูในอาคารทั้งหมด  เราจะใชกรวยน้ํามาใหดื่มขางนอกอยางเดียว  

และมีวาลวสามารถเปดใชไดตลอด 

นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  เครื่องกรองน้ํานี้มันจะทําน้ําเย็นในตัวหรือเปลา 

สมาชิกสภาฯ     

นายถาวร  ชุนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน      ผมนายถาวร   

นักวิเคราะหฯ     ขุนทอง   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  เครื่องตัวนี้มันเปนเครื่องกรองน้ํา

ไมไดเปนเครื่องทําน้ําเย็น 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย 

นายชางโยธาฯ  ชูรักษ  ตําแหนง   นายชางโยธาปฏิบัติงาน  เครื่องกรองตัวนี้ถาพูดงาย ๆ ก็เหมือนเรียกวาเครื่อง 

 

/.......กรองน้ํา 
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  กรองน้ําครัวเรือน  ตอตรงจากระบบประปาผานเครื่องกรองน้ําหรือกอกแลวดื่มไดเลย  เพียงแตวาที่

คุยกับนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวเราอยากใหตัวนี้ไวในอาคาร  แลวตอทอออกมาใสกอก  

ตัวเครื่องอยูขางนอกเกิดเตะฟุตบอลไปโดนแลวจะเสียหาย  สวนที่ถามวาทําน้ําเย็นไหมคือมันไมมี

ระบบตรงนั้น  เปนแคกรองน้ําใหสะอาดแลวด่ืมไดอยางเดียว 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร   มีทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง  กข็อเชิญครับ 

ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม   ไมมีสมาชิกทานใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติม 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร      หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ 

ประธานสภาฯ รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เครื่องกรองน้ํา) ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม                        ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป  

2564  (เครื่องกรองน้ํา) 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ๔.3  ญัตติขออนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ประธานสภา

ฯ 2564  (เครื่องสํารองไฟ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจง 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ  

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

(เครื่องสํารองไฟ) 

    หลักการและเหตุผล เทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดมีนโยบายการสงเสริมการ

เรียนของเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยไดมีการจัดสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

การจัดหองเรียนอัจฉริยะ  มีการใชคอมพิวเตอรในการสอนเด็ก  แตเนื่องจากปจจุบันเครื่องสํารองไฟ

เสีย  จึงอาจจะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายดวย  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อ

เครื่องสํารองไฟ  แตไมไดจัดตั้งงบประมาณรายจายไว  ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองขออนุมัติสภา

เทศบาลโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อตั้งรายการใหมและ

รายการโอนเพ่ิมและโอนลด  ดังนี้ 

    1.1  โอนเพิ่ม 

          แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  รายการเครื่องสํารองไฟ  

ขนาด  800  VA  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  2,500  บาท  (สองพันหารอยบาทถวน) 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800  VA  (480  Watts) 
 

 

/......-  สามารถ 
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- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาท ี    

โดยตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร 

  รวมโอนเพิ่ม  จํานวน  2,500.00  บาท  (สองพันหารอยบาทถวน) 

 1.2  โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด

เงินเดือนคาจางประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินประจํา

ตําแหนง จํานวน  2,500.00  บาท  (สองพันหารอยบาทถวน)  

 รวมโอนลด  จํานวน  2,500.00  บาท  (สองพันหารอยบาทถวน) 

 ระเบียบขอกฎหมายและหนังสอืสั่งการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563  ในสวนท่ีเกี่ยวของ  ขอ 27 

การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็น

ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมบาง  หรือจะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

นายสุชน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายสุชน  วาหะรักษ   

สมาชิกสภาฯ สภาเทศบาล  เขต  1  ผมอยากทราบวามันเปนเครื่องสํารองไฟแบบไหนทําไมถึงราคาถูก  พอดีผมก็

ไมมีความรูทางดานนี้ก็เลยอยากจะรู 

นายถาวร  ชุนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน      ผมนายถาวร   

นักวิเคราะหฯ     ขุนทอง   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ขอชี้แจงคุณสุชน  วาหะรักษ  

เครื่องสํารองไฟ  2,500  บาท นี้  มันจะเปนไปตามมาตรฐานคอมพิวเตอร  ซึ่งมันจะมีขนาดของ

เครื่องสํารองไฟ  ถาไฟตัดตัวนี้มันเซฟเครื่องคอมพิวเตอรได  เพราะวาเครื่องคอมพิวเตอรของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก มันจะมีราคาตามมาตรฐานของกระทรวง  ICT  กําหนดไวเฉพาะ 

นางสาวจรินณา  วชิาคุณ  กราบเรียนประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาวจรินณา    สมาชิก

สภาฯ  วิชาคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  มันเปนเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร  ซึ่งจะใชได 

  ประมาณ  15 – 20  นาที  ในขณะที่ไฟดับ 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร    มีทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง  ก็ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม   ไมมีสมาชิกทานใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติม 
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นางเสาวคนธ เริงสมุทร      หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ 

ประธานสภาฯ รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เครื่องสํารองไฟ) ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม                        ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป  

2564  (เครื่องสํารองไฟ) 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ๔.3  ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 

ประธานสภาฯ แบบอัดทาย  ชนิด  6  ลอ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจง  

นายพีรยทุธ  มาตรักษา    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ  

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

   ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด

ทาย  ชนิด  6  ลอ    

   หลักการและเหตุผล ดวยเทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดมีนโยบายสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในดานตาง ๆ  เชน  ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  โดยไดมี

การจัดเก็บขยะมูลฝอยในทุก ๆ วัน  เพ่ือนําไปกําจัด  ณ  สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคการ

บริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย  แตในปจจุบันรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายเทหลัง  ซึ่งไดจัดซื้อ

มาตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ไดชํารุด  เสียหาย  ไมสามารถใชงานไดตามปกติ  จึงตองใชรถ

กระเชาบรรทุกขยะทดแทนไปชั่วคราวและเปนการปองกันไมใหเกิดขยะตกคางตามมาได  และไดมี

การเช็คสภาพรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ปรากฏวาหากมีการซอมแซมซึ่งมีคาใชจายในการซอมแซมเปน

เงินจํานวนมากจึงไมคุมทุน  ประกอบกับจํานวนขยะมูลฝอยของชุมชนเพิ่มจํานวนมากขึ้น  จึงจําเปน

ที่จะตองจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ชนิด  6  ลอ  แตไมไดจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  เพื่อโอนเงิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  การโอนตั้งจายรายการใหม  โดยมีรายการ

โอนเพ่ิมและโอดลด  ดังนี ้

   โอนเพิ่ม 

   แผนงานเคหะและชุมชม  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล  งบลงทุน  หมวดคา

ครุภณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 

   รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ชนิด  6  ลอ  ขนาดความจุไมนอยกวา  5  

ลูกบาศกเมตร  จํานวนเงิน  2,100,000.- บาท  (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน)  โดยมีคุณลักษณะ  

ดังนี้ 

- รถบรรทุกขยะมูลฝอย  ชนิด  6  ลอ 

- เครื่องยนตดีเซล 
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- ขนาดไมนอยกวา  4  สูบ  4  จังหวะ 

- มีกําลังแรงมา  ไมนอยกวา  130  แรงมา 

- มีขนาดความจุ  ไมนอยกวา  5  ลูกบาศกเมตร 

รวมโอนเพิ่ม  2,100,000.- บาท  (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

โอนลด 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.1 งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนคาจางประจําและ

คาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายการเมือง 

- รายการเงินเดือนนายก/รองนายก  จํานวน  150,000.- บาท  

(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 

- รายการเงินเดือนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  

280,000.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

1.2 งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและ

คาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินเดือนพนักงาน  จํานวน  200,000.- 

บาท  (สองแสนบาทถวน) 

2) แผนงานการศึกษา 

2.1  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  

คาจางประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา 

        -  รายการเงินเดือนพนักงาน  จํานวน  80,000.- บาท   

(แปดหมื่นบาทถวน) 

        -  รายการเงินประจําตําแหนง  จํานวน  40,000.- บาท   

(สี่หมื่นบาทถวน) 

2.2  งานระดับกอนวัยเรียน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา

และคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จํานวน  180,000.- บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่น

บาทถวน) 

3)  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา  รายการเงินเดือน

พักงาน  จํานวน  290,000.- บาท  (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

4)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ

บุคลากร  หมวดเงินเดือน  คาจางประจําและคาจางชั่วคราว  ประเภทเงินเดือนฝายประจํา 

  -  รายการเงินเดือนพนักงาน  จํานวน  440,000.- บาท   

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) 
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      -  รายการคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  440,000.- บาท   

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) 

รวมโอนลด  2,100,000.- บาท  (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

ระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563  ในสวนท่ีเกี่ยวของ  ขอ 27 

การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็น

ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมบาง  หรือจะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

ที่ประชุม                            ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  หากไมมีดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ 

ประธานสภาฯ รายการโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ชนิด  6  ลอ ขอใหยกมือ  

ที่ประชุม                        ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวโอนเงินงบประมาณรายการโครงการจัดซื้อ

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ชนิด  6  ลอ     

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น  ๆ      

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ทานผูใดมีเรื่องที่จะเสนอเขาระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  บาง  ถามีก็ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ 

นางสาวเมษา  กุลบัส  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวเมษา  กุลบัส 

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เนื่องจากที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ  จะมีเครื่องออกกําลังกายหลายตัว  

ที่ตอนนี้เกิดการชํารุด  เสียหาย  ไมทราบวาถาจะใหมีการซอมแซมไดหรือเปลา  เพราะบางทีมี

ผูปกครองพาเด็กๆ ไปเลนเครื่องเลนที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กลัวจะเปนอันตรายและดูไมสวยงาม

ดวย      

นายพีรยทุธ  มาตรักษา    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ  

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  เดี๋ยวผมจะใหทางกองชางไปตรวจสอบดูวาจุดไหนที่  

ชํารุด  เพราะมันเลยประกันสัญญามาแลว  ซึ่งครั้งกอนผูรับจางก็ไดดําเนินการซอมแซมไปครั้งหนึ่ง

แลว  ก็จะใหทางกองชางตรวจสอบดูวาจะดําเนินการอยางไร  จะซอมแซมวันไหน  ก็ตองโอน

งบประมาณในสวนนี้ไปซอมแซมถาไมมีงบซอมแซม  

  สําหรับสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีการซอมแซมอยูตอนนี้ก็คือประตูฟุตบอล  ตอนนี้

ก็ไดซื้อเหล็กมาแลว  ก็จะทําการเชื่อมในอาทิตยหนาสําหรับประตูฟุตบอล  ประตูฟุตซอล  และเดี๋ยว

จะใหทางกองชางไปดูตามที่คุณเมษา  กุลบัส  ไดเสนอมาผมก็ขอรับเรื่องเอาไวนะครับ 

 

/.......นางสาวฐปตา  
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นางสาวฐปตา  ติระนนท  กราบเรียนประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาวฐปตา    

สมาชิกสภาฯ ติระนนท  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  1  ชาวบานไดฝากใหดิฉันถามเรื่องเสาไฟฟาทางเขาบาน  

 นายเหล็ม  ชํานินา  วาตอนนี้ไดดําเนินการไปถึงไหนแลวคะ  

นายพรียุทธ  มาตรกัษา    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ  

นายกเทศมนตร ี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ในสวนของเรื่องไฟฟา  ซึ่งไดทําเรื่องไป  3  ครั้ง  ตอนที่ 

ผมเปนนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  2  ครั้ง  วันนั้นตอนที่ผมกําลังหาเสียงเลือกตั้งอยูเขาก็โทรมา

ประสานงานบอกวาใหทางกองชางทําหนังสือไปใหม  ผมก็ประสานงานกับทางกองชางแลว  และเอา

หนังสือฉบับเดิมท่ีมีหนังสือใหชาวบานอุทิศสงไปใหทางไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง  จนถึงปจจุบันประเมิน

คาใชจายไฟฟาก็ยังไมมา  ซึง่ก็เปนครั้งท่ี  3  แลว  ที่สงเรื่องใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลาง  

ที่เราไมสามารถดําเนินการได  ผมบอกวาเราจะขยายเขตน้ําประปาไปดวยและไฟฟาดวย  แตติดขัด

ทาคาใชจายเรื่องเสาไฟฟาตอนนี้ไมรูยังอยูที่ไหน  และอีกสายหนึ่งคือในซอยผมทําหนังสือไปแลวแต

ยังมีมีหนังสือประเมินคาใชจาย  ก็รอโอนจากงบประมาณนี้แตไมมีหนังสือจากไฟฟาก็ไมสามารถ

ดําเนินการได  ผมก็ถามทุกครั้งเขาก็บอกวาใกลจะเสร็จแลว 

นางสาวฐปตา  ติระนนท  คือตอนนี้ติดขัดอยูที่การไฟฟาใชไหมคะ    

สมาชกิสภาฯ   

นายพรียุทธ  มาตรกัษา    ใชครับ  ถาไมมีประเมินการคาใชจายจากทางไฟฟาเราไมสามารถดําเนินการได   

นายกเทศมนตรี การโอนงบประมาณอยางบริษัท  ทีโอที จํากัด  (มหาชน)  ก็เหมือนกัน  ถาบริษัท  ทีโอที จํากัด  

(มหาชน)  ไมเสนอราคา  คาใชจาย  เพราะวาหนวยงานของการไฟฟาเขาเสนอราคาไมเกิน  6  

เดือน  แตถาเกิน  6  เดือนก็จะคนละราคากันอีก  เราตองทําใหแลวเสร็จภายใน  6  เดือน  แต

ขั้นตอนจะติดขัดอยูที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะยาวกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลาง  ก็

ถาใครสามารถจะไปติดตอกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลางได  สามารถดําเนินการไดเลยหรือมี

ใบเสนอราคามาใหผมก็พรอมจะใหสภาพิจารณาและโอนงบประมาณตอไป   

นายสาํเริง  ราเขต กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสําเริง  ราเขต 

สมาชกิสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ไมทราบวารวมทั้งเขต  2  ซอยบานของนายสมภพ  เริงกิจ  ดวย

หรือไมครับ   

นายพรียุทธ  มาตรกัษา    ทั้ง  2  เขตเลยครับ  ที่สงไปแลว   

นายกเทศมนตร ี

นายสาํเริง  ราเขต ถาอยางนั้นผมขอเอกสารเพ่ือจะไปติดตอกับทางการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลาง 

สมาชกิสภาฯ เองนะครับ 

นายถาวร  ชนุทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน      ผมนายถาวร   

นักวเิคราะหฯ    ขุนทอง   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   พอดีชวงนี้เทศบาลตําบลเกาะยาว 
 

 

/......จะมีการ 
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จะมีการดําเนินการเรื่องแผนงบประมาณของป  2565  และจะมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  และงานแผนคิดวาจะจัดประชุมประชาคม  เดี๋ยวผมจะปรึกษากับ

นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวกอนวาวางวันไหน  ขอความรวมมือสมาชิกสภาเทศบาลชวย

ประชาสัมพันธชาวบานทีม่ีความตองการจะทําอะไรในชุมชนเขารวมประชุมเพ่ือจะไดบรรจุไวในแผน  

5  ป  และจะไดเปนไปตามระเบียบที่มาจากชาวบานจริง ๆ  

นางสาวฐปตา  ติระนนท  กราบเรียนประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ดิฉันนางสาวฐปตา    

สมาชกิสภาฯ ติระนนท  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  1  ดิฉันอยากจะเสนอแนะเรื่องตูน้ําหยอดเหรียญที่หนา

มัสยิดถาเปลี่ยนจากหยอดเหรียญเปนใชฟรีจะไดไหมคะ 

นายถาวร  ชนุทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน      ผมนายถาวร   

นักวเิคราะหฯ    ขุนทอง   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  จริง ๆ แลวตูหยอดเหรียญของเราก็ 

มีปญหาอยูเพราะการที่จะเก็บเงินคาอะไรก็แลวแตมันตองมีเทศบัญญัติที่ปรากฏวาเปนรายไดจาก

อะไร  แตของเรายังไมไดทําตัวนี้  ซึ่งของเรามีปญหาตัวนี้อยู  กําลังหาแนวทางวาจะทําฟรีไดไหม

เพราะถาเก็บเงินมันจะตองมีเทศบัญญัติระเบียบของเราอยู  สวนนี้เดี๋ยวผมจะปรึกษากับทุกๆ ฝาย

กอนเพ่ือหาทางออก 

นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายศุภวัฒน  วาหะรักษ   

สมาชิกสภาฯ สภาเทศบาล  เขต  2  ผมอยากถามเรื่องน้ําประปาวาในชวงสถานการณโควิด-19 นี้  ถาจะลด

คาบริการน้ําประปาจะไดไหมครับ      

นายถาวร  ชุนทอง  เรียนประธานสภาเทศบาล     และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน      ผมนายถาวร   

นักวเิคราะหฯ    ขุนทอง   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  จริงๆ แลวเทศบาลตําบลเกาะยาว 

จะมีระเบียบการเก็บคาน้ําประปา  เพราะตามระเบียบเขากําหนดไวแบบนั้น  และอีกอยางพ้ืนที่
ตําบลเกาะยาวนอยยังไมมีใครติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งถือวายังไมไดรับผลกระทบเยอะ  และถาจะมีการ
ลดคาน้ําประปามันจะมีขั้นตอนที่ยุงยาก  ซึ่งถาสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  (สตง.)  มาตรวจสอบก็
จะตองมีเหตุผลที่เพียงพอในการลดคาน้ําประปา  ก็เขาใจวาชาวบานเดือดรอนแตวาการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลเกาะยาวตองปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  การชวยเหลือเดี๋ยวจะลองปรึกษากันกอน
นะครับวาจะไดหรือไมได   

นายพีรยทุธ  มาตรักษา    เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ  

นายกเทศมนตรี มาตรักษา    นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว    ในกรณท่ีีคุณศุภวัฒน   วาหะรักษ    พูดถึงคือตอนนี ้

ระเบียบวาดวยกระทรวงมหาดไทยเรื่องโควิด-19  วันกอนผมก็ไดคุยกับคุณวิวา  อุปมา  รองนายก

องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย  เรื่องที่ใหชาวบานไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเกาะยาว

ชัยพัฒน  ตอนนี้ที่ประธานฯตองรับผิดชอบคือน้ําดื่มวันละ  400 – 500  ขวด  และผมก็ไดคุยกับ

ฝายปองกันฯ  ของอําเภอเกาะยาวและนายอําเภอเกาะยาวก็บอกวาตองคุยกันแลวเรื่องนี้  ปญหาวา 
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ถาภาระเรื่องน้ํานี้ใหประธานฯ ใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเกาะยาวและใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย  เปนผูรับผิดชอบอยางเดียวไมไดแลว  หลังจากนี้ใหอําเภอเกาะยาว 

ออกคําสั่งเฉพาะในสถานการณชวงโควิด- 19  มันมีระเบียบการเบิกจายในเรื่องคาน้ํา  คาอาหาร  

ถาเปนบุคคลที่มาฉีดวัคซีนก็จะเปนคายานพาหนะ  แตตอนนี้ผมก็บอกแลววาใหออกคําสั่งใหชัดเจน 

  และตามที่คุณศุภวัฒน  วาหะรักษ  พูดถึงในกรณีระเบียบวาดวยการลดคา

น้ําประปามันมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  เราตองยึดหลักคือถาระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เขาสั่งการมาอยางไรเราก็ตองปฏิบัติตามตัวนั้น  เนื่องจากเกาะยาวไมไดเปนพ้ืนที่ที่เกิดสถานการณ

เบิกจายไมได  ในกรณีซื้อถุงยังชีพก็ซื้อไมได  ถาไมมีคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดพังงาเราไมสามารถ

ดําเนินการได  ซึ่งมันจะมีกฎหมาย  ขอระเบียบ  ถาจุดไหนท่ีเบิกไดผมก็ใหเบิกแตตองขออนุมัติจาก

ที่ประชุมสภาแหงนี ้

นายจรูญ  อุหลัง   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายจรูญ  อุหลัง 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ผมอยากจะใหการใชน้ําประปาเปด – ปด เปนเวลา  เพราะบางที

จําเปนจะตองใชน้ําเพ่ืออาบน้ําละหมาดตอนหัวรุง  แตน้ําประปายังไมไหล  ก็เลยอยากใหชวย

แกปญหาในสวนนี้หนอยครับ 

นายปรัญชัย  ชูรกัษ   เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ผมนายปรัญชัย 

นายชางโยธาฯ ชูรักษ  ตําแหนง   นายชางโยธาปฏิบัติงาน   ตอนนี้น้ําก็สูบปกติอยูนะครับ  เพราะถังแรกก็ประมาณ

ตี  5  และถังสุดทายก็ประมาณ  1  ทุม  ไปจนถึงหมดถังก็ประมาณ  5  ทุม  ถาไมมีปญหาเรื่อง

ไฟดับหรือวาระบบประปามีปญหา  ตอนนี้น้ําสูบปกติอยูแลวครับ 

นายสุชน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายสุชน  วาหะรักษ   

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาล  เขต  1  เรื่องนี้ผมก็จะพูดอยูเหมือนกัน  เพราะวาตั้งแตชวงถือศีลอดมาบาง

ทีตี  5  แลว  น้ําก็ยังไมไหลไมรูวาจะอยูที่พนักงานเปด – ปด น้ําหรือเปลา  น้ําอาจจะมีเยอะแต

เวลาการเปด – ปด น้ํา  มันไมแนนอน  ผมอยากใหชวงตี  5  พนักงานมาเปดน้ําไดเลยครับ  รูสึกวา

ชวงนี้ก็จะมีหลาย ๆ คนที่พูดถึงกันบอยในเรื่องการเปดน้ําประปาในชวงตี  5  ครับ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม            ไมม ี

นางเสาวคนธ  เรงิสมุทร  เมื่อไมมี  บัดนี้หมดเรื่องที่จะนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมแลว  ขอปดประชุม

ประธานสภาฯ  

ปดประชุมเวลา  ๑1.10 น.  

      (ลงชื่อ)............นายถาวร  ขุนทอง.......................... 

             (นายถาวร  ขุนทอง) 

         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

/........คณะกรรมการ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2564  ในวันที่  2  กรกฎาคม  2564  แลวเห็นวาถูกตองตามระเบียบ 

 

 

        (ลงชื่อ).................นางอรัญญา  เก็บทรัพย.......................... 

   (นางอรัญญา  เก็บทรัพย) 

 

 

       (ลงชื่อ).............นางสาวฐปตา  ติระนนท.............................. 

(นางสาวฐปตา  ติระนนท) 

 

 

       (ลงชื่อ)..............นางสาวจรินณา  วิชาคุณ....................... 

 (นางสาวจรินณา  วิชาคุณ) 

  เทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยวิสามัญ  

ครั้งท่ี  1/2564  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2564  ในวันที่  2  

กรกฎาคม  2564  เปนการถูกตองแลว 

 

               นางเสาวคนธ  เริงสมุทร 

(นางเสาวคนธ  เริงสมุทร) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

                      ................................................. 

 

 


